



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพอครุ รวมพลัง"(ว่าที่) แม่พิมพ์"รุ่นใหม่ รายงาน



การสัมมนาเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาวิชาชีพอครุ

การขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้ที่เข้าสู่ "วิชาชีพอครุ" ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เคยมีการรวมกันในกลุ่มของนิสิต นักศึกษา ที่กำลังเรียนอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์มาก่อนเลย

แต่เมื่อไม่นานมานี้ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี 4 "โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุ 5 ปี" (กลุ่มที่ได้รับทุนจากรัฐบาล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นแกนนำสำคัญในการรวมกลุ่มเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดตั้ง "สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพอครุ" ขึ้น

เมื่อมีโอกาสพูดคุยกับ พรภัทร สินดี นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โครงการผลิตครูฯ และประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการรวมตัวครั้งนี้ว่า "ทุกวันนี้ กลุ่มผู้เรียนทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ต้องการรวมกลุ่ม เพื่อให้วิชาชีพอครุเข้มแข็ง พัฒนา และก้าวหน้า เนื่องจากการรวมกลุ่มกันนั้น จะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าจำเป็นมากในวิชาชีพนี้ การที่วิชาชีพอครุจะเข้มแข็งได้ ผมและเพื่อนๆ ที่เรียนในโครงการผลิตครู 5 ปี จึงเสนอแนวคิดการจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพอครุ แต่ก่อนจะจัดตั้งสมาพันธ์ได้นั้น จำเป็นต้องระดมความคิด จึงได้จัดสัมมนาเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพอครุขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่อาคารมงกุฎสนิท คลอง 15 จ.นครนายก"

"ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ บางสถาบันได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านกีฬาอยู่บ้าง อาทิ กลุ่มศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มศว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ ส่วนกลุ่มแถบภาคเหนือ และอีสานก็รวมกลุ่มกัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ฯลฯ แต่การจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพอครุ เราต้องการให้เกาะเกี่ยวกันให้แน่นแฟ้น โดยรวมนิสิต นักศึกษาที่เรียนครุไว้ด้วยกัน สมาพันธ์จะเป็นที่พึ่ง และขับเคลื่อนให้กับผู้เรียนในวิชาชีพอครุได้"

โดย มศว รับผิดชอบเป็นแม่ข่ายในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)



ฝ่าย อนาคตา เอี่ยมสมบุญ หรือปิ๊ก นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ มน. ยิ้มก่อนแล้วว่า ที่เข้าร่วมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูได้ เพราะได้รับหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการนี้จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว เลย์สนใจ เพราะก็เป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝัน ตั้งใจอยากเดินเข้าสู่วิชาชีพนี้ จึงอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนการสอน หรือแม้แต่ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากับเพื่อนๆ ต่างมหาวิทยาลัย ต่างภูมิภาคบ้าง

ปิ๊กยังให้เหตุผลเพิ่มเติมอีกว่า สมาพันธ์นี้ถือเป็นโครงการที่ใหญ่มากสำหรับตนเอง แม้ว่าปกตินิสิตนักศึกษา จะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอยู่แล้ว แต่เป็นเพียงกลุ่มย่อยๆ และเกิดขึ้นภายในภูมิภาคของตนเอง แต่สมาพันธ์ที่จะก่อตั้งขึ้นนี้เปรียบเสมือนการรวมกลุ่มผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาชีพครูทั่วประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค แต่ละสถาบัน อีกทั้ง สามารถหยิบเอาความต่างที่เป็นประโยชน์กลับมาพัฒนาสถาบันครูในภูมิภาคของตนเองได้

"อยากให้ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพครูมีส่วนช่วย และร่วมมือในทุกๆ ด้าน อยากให้สมาพันธ์นี้เป็นรูปเป็นร่าง และมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วที่วิชาชีพครูควรจะได้มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน จริงจัง และจริงจัง หวังว่าเมื่อสมาพันธ์มีความพร้อม และสมบูรณ์มากขึ้น จะเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมทางสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ได้ สุดท้ายอยากฝากให้รุ่นน้องต่อไปตระหนักถึงวิชาชีพครู และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาพันธ์นี้ ร่วมกันสนับสนุน และสานต่อโครงการนี้ต่อไป"



ส่วน อานนท์ ธิติคุณากร หรือนนท์ นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปี 5 สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) จุฬาฯ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มประสานงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูภูมิภาคกลาง กล่าวไว้ว่า ก่อนหน้านี้มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมของผู้เรียนในวิชาชีพครูระหว่างสถาบันอยู่แล้ว เช่น ไม้เรียวเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬาจาก 5 สถาบัน ซึ่งทำมากกว่า 10 ปี พออย่างเข้าปีที่ 10 นี้ จึงพูดคุยกันว่าอยากให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิต นักศึกษาครูที่ขยายวงกว้างมากกว่านี้ จึงเริ่มก่อตั้งสมาพันธ์นี้ขึ้น โดยมี มศว เป็นแกนนำ และประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยหวังจะให้เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ส่วนความคาดหวังจากการก่อตั้งสมาพันธ์นี้ นนท์บอกว่า อยากให้เป็นเหมือนเวทีแสดงความคิดเห็นของบรรดานิสิต นักศึกษาวิชาชีพครูที่สามารถเสนอต่อสังคม รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาต่างๆ นนท์ยังบอกอีกว่า การจัดการสัมมนาครั้งแรกนั้น มี 15 สถาบันจากทุกภูมิภาคให้การตอบรับ โดยกิจกรรมหลักๆ คือ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทศนคติ และประสบการณ์กันในการสัมมนาที่ผ่านมา มีภาคตัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และประสานงานต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยจุฬาฯ เป็นศูนย์ประสานงานภาคกลาง ส่วน มศว เป็นศูนย์ใหญ่ที่ประสานงานในทุกๆ กลุ่ม

"อยากให้สมาพันธ์มีส่วนทำให้สังคมเห็นว่าวิชาชีพครูมีประโยชน์ และเป็นรากฐานที่สำคัญ พร้อมทั้งอยากสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วิชาชีพครู และเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้รุ่นน้องต่อไป ไปที่สนใจในวิชาชีพนี้ ได้มีโอกาสที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในวงการการศึกษาต่อไป"

เพ็ญพักตร์ ภูมมาลา หรือเพ็ญ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี 4 สาขาวิชาประถมศึกษา โครงการเพชรในตม หนึ่งในสมาชิกศูนย์ประสานงานกลางของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู กล่าวด้วยน้ำเสียงที่มีความมั่นใจว่า สมาพันธ์นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนิสิต นักศึกษา วิชาชีพครูด้วยกัน แนวทางของสมาพันธ์เริ่มจากรวมกลุ่มสร้างกิจกรรมทางด้านการศึกษาให้แก่สังคม รวมถึง การเพิ่มบทบาทด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคม จะเริ่มจากการระดมความคิดเห็นจากหลายๆ สถาบันครู

ส่วนเหตุผลที่ มศว เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นแกนนำในโครงการนี้ เนื่องจากในอดีต มศว เป็น "วิทยาลัยวิชาชีพครู" มาก่อน ยุคนั้น คนดี คนเก่ง ระดับจังหวัดต้องมาสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนี้ มีครูหลายร้อยหลายพันคนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ตอนนี้อาจอยากให้ มศว จุดประกาย การทำงานเพื่อคนที่เข้าสู่วิชาชีพครู ทั้งนี้ เห็นว่าเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคนที่เข้าสู่เส้นทางวิชาชีพได้ และยังสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้อีก

แต่ถึงแม้ว่าวันนี้ การจัดตั้ง "สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู" ยังไม่สมบูรณ์ แต่สิ่งที่ได้รับ มีคุณค่ากับชีวิตนิสิต นักศึกษาครูอย่างมากก็คือ ความสัมพันธ์ และมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้นนั่นเอง

หน้า 23

